



งานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย

๒๕/๒๕ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ศาลายา นครปฐม

โทร. i+๒๒-๓๐๙-๓๑๐ โทรสาร ๐-๒๕๔๑-๙๑๓๐

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๒/๐๒๖๖๘

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำประกาศรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าศึกษาร่วมกับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือมายังท่านโปรดประชาสัมพันธ์ ประกาศดังกล่าวให้กับหลักสูตรต่างๆ ในสังกัดส่วนงานของท่านได้รับทราบ ทั้งนี้หากหลักสูตร มีรายวิชาที่ต้องการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถกรอกรายละเอียดสมัครผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยที่ <http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Guest/Regis/Login.php?lang=th> เพื่อบัณฑิตวิทยาลัยจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ต่อไป

อนึ่ง บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำกำหนดการการรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

กิจกรรม	ภาคฤดูร้อน
ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลรายวิชากลางของส่วนงาน/อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากลางกรอกข้อมูลรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการจะรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา	ภายใน ๓ เม.ย. ๒๕๖๐
บุคคลทั่วไปสมัครลงทะเบียนเข้าศึกษาผ่านทางเว็บไซต์	๑ - ๔ พ.ค. ๒๕๖๐
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลรายวิชากลางของส่วนงานพิจารณาอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียน	๑ - ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐
การชำระเงินค่าลงทะเบียนของบุคคลทั่วไปที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน	ภายใน ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๐

สำหรับการกรอกข้อมูลรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการจะรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาให้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยที่ <http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/GuestRegis/login.php?lang=th> โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการนำข้อมูลเข้าระบบ ดังนี้

๑. ประธานหลักสูตร login เข้าระบบ โดยใช้ username และ password เดียวกันกับการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาตามระบบ e-Registration เมื่อกรอกข้อมูลรายวิชาที่ต้องการจะรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดส่งข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบมายังบัณฑิตวิทยาลัย

หรือ ๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา login เข้าระบบ โดยใช้ username และ password เดียวกันกับการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาตามระบบ e-Registration เมื่อกรอกข้อมูลรายวิชาที่ต้องการจะรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดส่งข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบไปยังประธานหลักสูตรเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นประธานหลักสูตรจะเป็นผู้กดยกข้อมูลดังกล่าวมายังบัณฑิตวิทยาลัย

หรือ ๓. กรณีรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่หน่วยงานกลางของส่วนงานเป็นผู้รับผิดชอบ (มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง) ให้หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลรายวิชา กลาง หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบในการประสานงานกลาง login เข้าระบบ โดยใช้ username และ password เดียวกันกับการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาตามระบบ e-Registration เมื่อกรอกข้อมูลรายวิชาที่ต้องการจะรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดส่งข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบมายังบัณฑิตวิทยาลัย

หากมีปัญหาในการใช้ระบบ สามารถติดต่อสอบถามมายังคุณทรายทอง เชื้อนุ่น งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล ที่โทร. i+๒๒ ต่อ ๑๑๔-๑๑๖ หรือที่ e-mail:saithong.chu@mahidol.ac.th

อนึ่ง เนื่องจากบัณฑิตวิทยาลัยจะนำข้อมูลรายวิชาที่หลักสูตรบันทึกเข้าระบบแล้ว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สนใจ และเมื่อบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าศึกษาและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลรายวิชากลางและอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการประสานงานรายวิชากลาง พิจารณารายละเอียดของข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกเข้าระบบ เพราะเมื่อบันทึกข้อมูลรายวิชาที่ต้องการจะรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเข้าระบบและได้นำข้อมูลดังกล่าวขึ้นประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์แล้ว จะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญที่บุคคลทั่วไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจสมัครลงทะเบียนเข้าศึกษา

ทั้งนี้หากหลักสูตรมีรายวิชาที่ต้องการจะรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอให้กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์และจัดส่งข้อมูลมายังบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ กรณีมีข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. i+๒๒ ต่อ ๑๑๑, ๑๒๓ และงานพัฒนาหลักสูตร โทร. i+๒๒ ต่อ ๓๐๙-๓๑๐, ๔๐๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง



(ศาสตราจารย์ ดร.พญ พิชรีย์ เลิศฤทธิ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำเนาเรียน ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา

งานบัณฑิตศึกษา

Ok 16 มี.ค. 60

เรียน คณบดี (ท่านผู้รอบคอบที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา)

- เพื่อทราบการรับบุคคลทั่วไป
- เข้าศึกษาวิชาที่ระดับบัณฑิตศึกษา
- หลักสูตรฯ มีสาขาวิชาที่สอนครบ
- บุคลากรที่ไปให้ศึกษา ปีที่เลือก ๒๕๕๙
- กรอบข้อมูลเช่น วิชาที่สอน ๓๐ใน
- วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
- สำเนา ทดวิชา / ปริญญาตรี / หน่วยงาน / หน่วยงาน
- สืบเรื่องงานบัณฑิตศึกษา

16 มี.ค. 60

๒๐ มี.ค. 6๐

ทราบและดำเนินการได้

20/ มี.ค. 2560

รับเรื่องคืนจากห้องคณบดี

๒1 มี.ค. 2560 11.00